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รายงานการประชุมปกติสโมสรฯ ประจ าปี  2567 - 2568   คร้ังที่  13/ 2567 - 2568 
วนัอังคารที่  22  ตุลาคม  2567  ณ  ห้องประชุมช้ัน  3  ส านักงานตลาดศรีเมือง 

------------------------------------------------- 
เวลา  20.00 น.    ประธานเคาะฆ้อง และกล่าวเปิดประชุม (นย.พิสมยั  จนัทร์ปิตุ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม           
1.นย.พิสมยั  จนัทร์ปิตุ    2.อน.วิชยัดิษฐ ์ จนัทร์ปิตุ  
3.อน.วิเชียร  คุตตวสั   4.อน.ประลอง  โชติศิริคุณวฒัน์    
5.อน.ปราโมทย ์ อานามวฒัน์  6.อน.กญัญลกัษณ์  บุญส่ง  
7.อน.กรรณิกา  นุชประสิทธ์ิ  8.อน.ปิยนุช  ภู่สวสัด์ิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  (ทางไลน์)   
  1.อน.นพ.อนุชิต  นิติธรรมยง   
 

ปฏิคมแนะน าแขกเยี่ยมสโมสร (อน.ปราโมทย ์ อานามวฒัน์) 
1.อน.นพ.กมิล  ป้ันประสงค ์  2.แอนน์กอบแกว้  คุตตวสั  
3.แอนน์นฤมล  โชติศิริคุณวฒัน์   

วาระที่  1     ประธานแจง้เพื่อทราบ   
1.ได้รับแจ้งจาก อน.พชัรา ประธานมูลนิธิภาค 3330 ประสานด าเนินการส่งเงินบริจาค                 

เขา้มูลนิธิโรตารี  ไดป้ระสานกบัเหรัญญิกก าลงัติดตามด าเนินการจดัส่ง   
นอกจากน้ี  การช าระค่าบ ารุงภาค  ก าหนดวนัท่ี 15 พฤศจิกายน  2567 โดยให้สโมสร                      

ทุกสโมสรด าเนินการตามก าหนด    
2.วนัท่ี 19 - 22 ตุลาคม 2567 สโมสรโรตารีแก่นจนัทน์ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการอบรมผูน้ า

เยาวชนโรตารี (RYLA) ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลยั อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี นอกจากเราจะเป็น
เจา้ภาพจดังาน น าโดย อน.สัมพนัธ์ ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน อน.ปฐมพร  รองประธาน  ในส่วน
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สโมสรไดน้ าขนมและหนงัสือหนงัสือสุภาษิตไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารไปมอบเป็นท่ีระลึกเพื่อส่งเสริม
การอ่าน และการเรียนรู้สุภาษิตไทย  ค ากล่าวท่ีดีงาม เป็นค าส่ังสอนท่ีมุ่งแนะน าให้ปฏิบติั  ให้ประพฤติดี  
ประพฤติชอบ หรือให้ละเวน้  ซ่ึงไดน้ าแจกผูเ้ขา้รับการอบรมทุกคน  โดยหนงัสือไดรั้บความอนุเคราะห์
จากส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติและน าหนังสือวนัดินโลกเพื่อมนุษยธรรม          
ซ่ึงไดรั้บความอนุเคราะห์จากกรมพฒันาท่ีดิน  มอบท่านผูว้่าการภาค, ผูว้่าการภาครับเลือก,ครูท่ีปรึกษา 
และนายกท่ีมาร่วมงาน  เพื่อส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและเฉลิมพระเกียรติคุณรัชกาลท่ี 9 

3.กิจกรรมหารายไดบ้ าเพญ็ประโยชน์ของต่างสโมสร ท่ีสนบัสนุนกิจกรรมระหวา่งกนั 
3.1 สโมสรโรตารีบา้นแพว้ จดักิจกรรมว่ิง "ว่ิงไปใหทุ้กหวัใจไดเ้ตน้ต่อ" วนัอาทิตยท่ี์  

22  ธันวาคม 2567 ณ สนามโรงเรียนวดัธรรมจริยาภิรมย ์ อ.บา้นแพว้  เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองมือแพทยศู์นย์
โรคหัวใจ  และช่วยเหลือผูป่้วยท่ียากไร้ มีการว่ิง 5 ประเภท โดยสนบัสนุนระยะทาง 5 กิโลเมตร 1,000 
บาท  

 3.2 วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2567 สโมสรคู่มิตร สโมสรโรตารีสนามจนัทน์  จดักิจกรรม 
Rally Rotary Sanamchan  เส้นทาง  นครปฐม - หัวหิน  เพื่อหารายได้เข้ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์              
ค่าสมคัรทีมละ 4,900 บาท / 2 ท่าน  รวมอาหารเยน็ - เช้า พร้อมท่ีพกั รร.Seapine สวนสนประดิพทัธ์   
ช่วงเยน็ มีงาน ฉลอง Party    ธีมงาน :  ฮาวายชายหาด  พร้อมประกวด Miss Rally  ทั้งน้ี  สโมสรสมคัร                   
1 ทีม  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ นายกพิสมยั  และ อน.กญัลกัษณ์ 

4. สโมสรไดจ้ดักิจกรรมเน่ืองในวนัโปลิโอโลก  ดงัน้ี 
1.วนัท่ี 10 ตุลาคม 2567  สมาชิกสโมสรได้ไปด าเนินการร่วมกิจกรรมกับองค์กร

สาธารณสุขในการหยอด  การฉีดวคัซีนโปลิโอท่ีมูลนิธิประชานุเคราะห์   
ส าหรับกิจกรรมท่ีจะจดัในวนัท่ี 24 ตุลาคม 2567 คือการจดัรายการวิทย ุส่วนวนัท่ี  26  

ตุลาคม 2567 จะมีการจดักิจกรรม 4 กิจกรรม ประกอบดว้ย  
1). จ าหน่ายเส้ือผา้เคร่ืองใชเ้ก่า และวนัพฤหัสบดีท่ี  24  ตุลาคม ปี 2567 จดัรายการ

พิเศษ  เน่ืองในวนัโปลิโอโลก  24  ตุลาคม ทางสถานีวิทยศุรีเมืองเรดิโอ 90.75 MHz. 
ผูร่้วมรายการ ไดแ้ก่ น.ย.พิสมยั จนัทร์ปิตุ  นายกสโมสรโรตารีแก่นจนัทน์ 
ผูด้  าเนินรายการ ไดแ้ก่ รทท.สุรนาท  โพธินาม   
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วนัเสาร์ท่ี 26 ตุลาคม  2567 เวลา 09.00 - 11.45 น. สโมสรโรตารีแก่นจนัทน์  น าโดย 
น.ย.พิสมยั จนัทร์ปิตุ นายกสโมสร ร่วมกบัสมาชิกและสโมสรพนัธมิตร  สโมสรโรตารีสุโขทยั  น าโดย
นายกเสาวนีย ์ ศุภกมลเสนีย ์ นายกสโมสรโรตารีสุโขทยั สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนศรีเมืองสโมสรอิน
เทอร์แรคท์ โรงเรียนวดัน ้ าพุ  ร่วมจดักิจกรรมเดินรณรงคห์ยุดโรคโปลิโอ ณ ตลาดศรีเมือง อาคาร14,15 
อ  าเภอเมือง  จงัหวดัราชบุรี 

กว่า 30 ปี  ท่ีองค์กรโรตารีมีความมุ่งมั่นในการก าจัดโรคโปลิโอให้หมดไปจากโลกน้ี  
เ น่ืองจากเป็นโรคท่ีก่อให้เกิดความพิการ หรือความบกพร่องต่อร่างกายในเด็กอายุต ่ ากว่า 5 ปี                   
หากเป็นแลว้รักษาไม่หายแต่สามารถป้องกนัไดด้ว้ยการหยอดและฉีดวคัซีน 

เชิญชวนให้ประชาชนตระหนัก น าบุตรหลานเข้ารับการหยอดและฉีดวคัซีนโปลิโอ                           
ใหค้รบถว้นเพื่ิอคุณภาพชีวิต 

  ไดรั้บความสนใจจากพ่อคา้ แม่คา้ เกษตรกร ผูม้าจบัจ่ายซ้ือสินคา้ ร่วมบริจาคเขา้กองทุน 
POLIO  PLUS  ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกบัทุกท่านท่ีบริจาค ร่วมซ้ือเส้ือผา้ราคาถูก  และสมาชิก
ทุกท่านท่ีร่วมงาน 

 ขอบพระคุณผูใ้หก้ารสนบัสนุนและใหค้วามอนุเคราะห์กิจกรรม  ดงัน้ี 
- คุณวีณา ศรีสรรพางค ์ท่ีปรึกษาตลาดศรีเมือง อนุเคราะห์สถานท่ี  
- SOS, CSR ราชบุรี อนุเคราะห์ขา้วโพดกระป๋องแจกฟรี 
-ผชภ.พื้นท่ี 19 อน.ปฐมพร เจียสกุล เยีย่มใหก้ าลงัใจ 
การจ าหน่ายเส้ือผา้มือสอง เดินรณรงคห์ยดุโรคโปลิโอพร้อมรับบริจาคเขา้กองทุน POLIO PLUS  

ท่ีตลาดศรีเมือง ไดย้อดบริจาคทั้งส้ิน 15,712  และเหรัญญิก ท่านอน.กรรณิกา ไดโ้อนเงินเขา้บญัชีกองทุน
โปโลพลสัเรียบร้อยแลว้ 

วนัเสาร์ท่ี 26 ตุลาคม  2567  เวลา  18.00 - 19.00 น. พิธีจดคู่มิตรและ MOU ระหวา่งสโมสร โรตารี
แก่นจนัทน์  น าโดย น.ย.พิสมยั จนัทร์ปิตุ นายกสโมสรกบัสโมสรโรตารีสุโขทยั  น าโดย 
นายกเสาวนีย ์ ศุภกมลเสนีย ์ โดยมี ผชภ. ปฐมพร  เจียสกุล  ผูช่้วยผูว้า่การภาคท่ี 19 และอดีตผูว้า่การภาค 
3330  อผภ. ละออ จินดา  เป็นพยาน   
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เวลา 19.00 น. ถึง 22.00 น. สโมสรจดักิจกรรมวนัแอนน์ วนัครอบครัวฉลองวนัเกิดให้สมาชิก                   
ท่ีเกิดเดือนกนัยายน และตุลาคม รวมทั้งมีกิจกรรมสัมพนัธ์กบัสโมสรคู่มิตร 

วนัอาทิตยท่ี์  27  ตุลาคม 2567  สโมสรโรตารีแก่นจนัทน์  น าโดยอุปนายกประลอง ผชภ.ปฐมพร 
และคณะ น าสโมสรคู่มิตรรับประทานอาหารเชา้  แนะน ากราบท่านเจา้อาวาสวดัศรีสุริยวงศ ์และส่งคู่มิตร 

- เลขานุการแจ้งข่าวสาร (อน.กญัญลกัษณ์ บุญส่ง)        -ไม่ม ี
วาระที่ 2     รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 12 / 2567 - 2568 

        - ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้ไม่มีการแกไ้ข   จึงมีมติรับรองรายงานการประชุม  
คร้ังท่ี  12/ 2567 - 2568   
วาระที่ 3    เร่ืองพจิารณา/ เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1.การตรวจเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการของผูว้่าการภาค 3330 (วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2567 ) 

3.2 กิจกรรม/ สถานท่ี  กิจกรรมประกอบ 2 ส่วน ดงัน้ี 
3.2.1.การตรวจเยี่ยม 2 จุด ไดแ้ก่ โรงเรียนวดัน ้ าพุ และโรงพยาบาลราชบุรี โดยช่วง

เชา้จะตรวจเยีย่มท่ีโรงเรียนวดัน ้าพุ 
 มติที่ประชุม   มอบหมาย  อน.ประลอง  เป็นผูป้ระสานงาน 
 - อน.ประลอง  เวลา 09.00 น.  เดินทางไปตรวจเยีย่มท่ีโครงการบา้นปันสุข  ประมาณ 20 นาที   
หลงัจากนั้น  ตรวจเยี่ยมโครงการโคกหนองนา  ปลูกตน้ไม ้  และตรวจเยี่ยมโครงการ Safe road  

Safe life   
เวลา  12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
ช่วงบ่าย  ชมโครงการโกลบอลแกนท์  ตูอ้บอินฟราเรด  และมอบขาเทียม ณ ห้องกายอุปกรณ์

โรงพยาบาลราชบุรี 
- อน.พิสมัย  กิจกรรมท่ีสโมสรสนบัสนุนสโมสรอินเตอร์แรคท์  อาทิเช่น  การตดัผม  การอบรม

วิชาชีพการจดัดอกไม ้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การอ่าน 
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-  อน.กัญญลักษณ์   ขอให้ด า เนินการตรวจเยี่ยมแบบไม่เป็นทางการ  เป็นการ เยี่ยมชม                     
ส าหรับกิจกรรมตดัผม  หากทางโรงเรียนไม่ไดด้ าเนินการโครงการน้ีแลว้  ไม่ตอ้งมีการเยี่ยมชม  และ
หลงัจากการตรวจเยีย่มใหมี้การประชุมปรึกษาหารือวา่จะด าเนินการต่อหรือไม่ 

 - นย.พิสมัย  เสนอ ขอให้บรรจุผูว้่าการภาคตรวจเยี่ยม  ให้ขวญัและก าลงัใจให้แก่สมาชิกอินเตอร์
แรคท์  โดยจะประสานกบัทางโรงเรียน  นอกจากน้ี RI  ก าหนดรณรงคอี์กเป้าหมายหลกั คือ โครงการ
ถนนปลอดเหตุชีวิตปลอดภยั  ซ่ึงโรงเรียนวดัน ้ าพุ สโมสรโรตารีแก่นจนัทน์ให้การอุปถมัภ์ มีการจดั
การศึกษาระดบัประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาตอนตน้ กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรียนระดบัประถมศึกษา อายุ
ระหว่าง 6-15 ปี สโมสรโรตาร่ีแก่นจนัทร์และสโมสรอินทราชร้องเรียนวดัน ้ าพุไดจ้ดัท าโครงการพี่พา
นอ้งขา้มถนนติดต่อกนัมาเป็นเวลา 3 ปี 

และปีน้ีไดใ้ห้ความส าคญับรรจุโครงการจดัหาวสัดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมความปลอดภยัและจดั
โครงการรณรงค์การข้ามถนนโดยใช้สัญลักษณ์ทางกายภาพ  โดยจะรายงานในการประชุม CLUB 
ASSEMBLY อีกคร้ัง   

3.2.2.การประชุมร่วมในการเยีย่มอยา่งเป็นทางการของผูว้า่การภาค 
1.) ช่วงบ่าย สถานท่ีชั้น 3 อาคารส านกังานตลาด฿ศรีเมือง 
2 )เน้ือหารายงาน/ รูปแบบการน าเสนอ  

3.3 นย.พิสมัย   การจัดเก็บอัลบั้ มการบ า เพ็ญประโยชน์ในปี 2567-2568 ใน line                            
ห้องโรตารีแก่นจนัทน์ และห้องท างานปัจจุบนัพื้นท่ีอลับั้มเต็ม แจง้ขอใชพ้ื้นท่ี  ซ่ึงจะลบขอ้มูลอลับั้มเดิม
โดยประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกบนัทึกภาพของตนภายในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2567 และท่ีประชุมมอบให้  
อน.ปิยนุช  จดัเก็บภาพอลับั้มเขา้ในคลงัภาพของสโมสรโรตารีแก่นจนัทน์ และส าเนาอลับั้มภาพผลงาน
นายกแต่ละสมยั มอบใหเ้ป็นรายบุคคล    

3.4. โครงการบา้นปันสุข 
  - อน.วชัิยดิษฐ์   ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการหางบประมาณสนบัสนุน  รวมทั้งวสัดุในการก่อสร้าง  

3.5 โครงการสนบัสนุนโคกหนองนาโรงเรียนวดัน ้าพุ 
  - อน.วชัิยดษิฐ์  ขณะน้ีด าเนินการน าเคร่ืองจกัร  เขา้ปรับพื้นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยไดรั้บการ

สนบัสนุนรถแบค็โฮจากบริษทันครชยั  จากน้ีจะเป็นหนา้ท่ีของทางโรงเรียนวา่จะด าเนินการในเร่ืองอ่ืนๆ   
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- นย.พิสมัย  ได้รับแจ้งจากผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัน ้ าพุว่า  จะด าเนินการปรับเป็นเนิน               
ปลูกขา้ว ปลูกตน้ไม ้ โดยสโมสรจะประชุมใน CLUB ASSEMBLY และไปเยี่ยมโรงเรียน  รายงานแจง้
ก าหนดการ 

3.6.การเพิ่มสมาชิกภาพของสโมสร  
    ท่ีประชุมมอบหมาย อน.ปิยนุช และ อน.สมภพ ด าเนินการแนะน า และสมคัรสมาชิกใหม่ 

ไดแ้ก่ แอนน์มลพสัตร์ เจียสกุล โดยขอใหแ้ลว้เสร็จก่อนท่านภาคมาตรวจเยีย่ม  ซ่ึงจะน าเรียนในวนันั้น 
    - นย.พิสมัย   แจง้ว่า ตามขอ้เสนอสมาชิกในท่ีประชุม อน.นพ.กมิล  ป้ันประสงค ์ท่านเป็น

สมาชิกกิตติมศกัด์ิ  มิไดเ้ป็นแขก โดยในการประชุมคร้ังต่อไปไม่ตอ้งแนะน าวา่เป็นแขกเยีย่มสโมสร 
วาระที่ 4   รายงาน และ/ หรือ น าเสนอเกีย่วกบักจิกรรมของฝ่าย /ข้อเสนอแนะการพฒันาองค์กร  

4.1 การจดักิจกรรมสัปดาห์วนัอินเตอร์แรคทโ์ลก 
  จะมีการด าเนินกิจกรรมเหมือนกับทุกปีท่ีผ่านมา  ซ่ึงจะมีการเสนอกิจกรรมผ่านส่ือวิทยุ  

โดยขอความอนุเคราะห์เวลาจดัรายการจากสถานีวิทยศุรีเมืองเรดิโอ 
วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ   

    - อน.วิชัยดิษฐ์   สอบถามท่ีประชุม  เร่ืองการด าเนินการเบิกเงินกองทุนให้นายกสโมสร
ส ารองจ่ายในการบริหารด าเนินงานปี 2567-2568 ตามมติการประชุมสภาอดีตนายก   

    - นย.พิสมัย   แจง้ว่า  การประชุมท่ีผ่านมาเสนอให้ขอมติตามขอ้บงัคบัสโมสร  และจะน า
เร่ืองน้ีเขา้ท่ีประชุม CLUB ASSEMBLY  ในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2567 

    - อน.กรรณิกา  มติท่ีประชุมคร้ังท่ีแลว้อนุมติัให้เบิกเงินคืน อน.อภิวฒัน์ และ อน.ปิยนุช  
โดยยงัคา้งจ่าย  นอกจากน้ีคงเหลือในส่วนของ อน.ณฐัพร จากความเขา้ใจคลาดเคล่ือน  ซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บ
การอนุมติั  และส่วนของ นย.พิสมยั  ตอ้งขออนุมติัจาก อน.นภินทร ประธานสภาอดีตนายก  เพื่อเบิกเงิน
ออกมาส ารอง  และรวมยอดเบิกทั้งหมด  จากนั้นเบิกตามขั้นตอนและจะคืนเงินต่อไป 

    - อน.กัญญลักษณ์  การส ารองจ่ายให้นายกคนปัจจุบนันั้น อน.นภินทร  ประธานสภาอดีต
นายก ทราบและอนุมติัตามหลกัการไวแ้ลว้  สามารถเบิกเงินส ารองจ่ายไดเ้ลย  

   ส าหรับเงินท่ีจะออกให้กูใ้นปีบริหารของ นย.พิสมยั วงเงินจ านวน 2,000,000 บาท  เงินท่ีไดเ้ป็น
ผลตอบแทน  จ านวน 200,000 บาท  หกั 30%  จ านวน  60,000 บาท เขา้กองทุน  คงเหลือจ านวน 140,000 
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บาท โดย 100,000 บาท  มอบให้กบันายกใช้ในกิจกรรมบริหาร  และอีก 40,000 บาท ใช้ในกิจกรรม
บ าเพญ็ประโยชน์ของปีนั้นๆ    

   - นย.พสิมัย  เรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน เขา้ร่วมประชุม  CLUB ASSEMBLY ในวนัองัคารท่ี 
5 พฤศจิกายน 2567   

   ขออนุมติัเบิกเงินโครงการบ าเพญ็ประโยชน์  โครงการสนบัสนุนโครงการของโรงเรียนวดั
น ้าพ ุคร้ังท่ี 1 จ านวน 20,000 บาท ก่อน เพื่อมอบใหโ้รงเรียนวดัน ้าพนุ าไปด าเนินโครงการโคกหนองนา  

   มติที่ประชุม   อนุมติัตามเสนอ โดยเหรัญญิกจะเป็นผูโ้อนเงิน  และใหท้างโรงเรียน
ด าเนินการหลกัฐานการเบิกเงิน 

   - อน.ปิยนุช  ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมท าบุญงานทอดกฐินตลาดศรีเมือง ประจ าปี  2567 
วนัเสาร์ท่ี 2 พฤศจิกายน 2567  เวลา 10.00 น. ท่ีวดัทุ่งราษฏร์ศรัทธาธรรม (วดัตากแดด) 

 

เวลา  21.00 น.    ประธานกลา่วขอบคุณในความร่วมมือสมาชิก  กล่าวปิดประชุม   
 
 
 
ลงช่ือ.....................................ผูบ้นัทึกการประชุม           ลงช่ือ.......................................ตรวจรายงาน         
    (นางสาวสุจิตรา  เนตรอุบล)                      (อน.กญัญลกัษณ์  บุญส่ง)  
           เจา้หนา้ท่ีสโมสร                    เลขานุการสโมสร 
 
 
                  ลงช่ือ.......................................ประธานท่ีประชุม 
                                                 (นย.พิสมยั  จนัทน์ปิตุ)   
               นายกสโมสรโรตารีแก่นจนัทน์  ปี  2567 - 2568 
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